

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
๒. ธีรสถิตย์ฯ ให้หนานกันเบียร์รับมอบยาง ปีบจ่ายเงินงวดเดียว
๓. รายชื่อโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ๑๔ ตำแหน่ง
๔. นัตรชัยสั่ง ๒ กรมทำแผนด่วน สร้างรายได้ชาวนารับภัยแล้ง
๕. สั่งงดทำนาปรังอีกรอบ
๖. เกษตรนวัตกรรม: เดินหน้าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้บรรลุใน ๖ เดือน
๗. สั่งตั้ง กก. ตรวจสอบสินค้าอาเซียน
๘. ดึงพันธมิตรซื้อสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
๙. ตรวจสอบเข้ม
๑๐. สั่งผู้ว่าฯ เช็กข้าวหน้า ๓๐ วันก่อนขาย
๑๑. อ้อยราคาตก
๑๒. โรงสีสหกรณ์ขาดทุนอ่วม ข้าวเพื่อชุมชนของรัฐบาล
คนแห่ซื้อ/โรงสีแย่งผลิต
๑๓. กรมหมอดินตอบโจทย์ปัญหาดิน ๔ ภาค พัฒนาการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน
๑๔. เกาะข้าวเกษตร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ข่าวสด
เดลินิวส์
เดลินิวส์
คมชัดลึก
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน		
รายการสินค้า	13	ราคา / หน่วย
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105		13,000.00 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด		12,800.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15%		8,000.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25%		6,700.00 บาท/ตัน
มันสำปะหลังสด (แป็ง 25%)		2.45 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.)		3.60 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3		42.90 บาท/กก.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%		8.90 บาท/กก.
สุกร		74.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ		43.00 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์ทะเล		300.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.		170.00 บาท/กก.
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เกรด AB		65.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (ตะกั่ว)		17.00 บาท/กก.
มังคุดทะเล		17.00 บาท/กก.
ลองกอง เบอร์ 1		20.00 บาท/กก.
สับปะรดโรงงาน		11.40 บาท/กก.
*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ✓		

รอสัญญา 'ไผ่หนาน' ก็นับว่ารับมอบยาง บีบจ่ายเงินงวดเดียว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยัน "ไผ่หนาน" รับยางเก่า 2.08 แสนตัน เตรียมปรับสัญญาใหม่บีบให้ชำระค่ายางทั้งหมด พร้อมขยายเวลารับมอบ ส่วนยางใหม่ 2 แสนตันยังคงเดิม จับตา "ฉัตรชัย" ตั้งมิสเตอร์เกษตร ดูแลสินค้าเกษตรรายชนิด ไม่เคลือบนำร่องตั้ง 7 คณะอนุกรรมการพัฒนายางทั้งระบบ พร้อมเดินแผนปีงบ 59 ดันใช้ยางในประเทศ จ่อชดเชยราคายางเกษตรกร

1 ส่วนต่อหน้า > 12

ข่าวต่อ

รอสัญญา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อ การขาย และการบริหารจัดการโครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและระบายสต็อกยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ล่าสุด(7 ก.ย.58) มีการประชุมคณะทำงานบริหารสัญญา โดยมีตัวแทนของทางบริษัท ไผ่หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุป จำกัด คู่สัญญาซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ทางตัวแทนไผ่หนาน ยืนยันยืนยันที่จะรับมอบยางพาราในสต็อกรัฐบาลตามสัญญาเดิมตามที่ได้ตกลงไว้ (รวม 2.08 แสนตัน) โดยราคายางแผ่นรมควันทุกประเภทจำนวน 1.76 แสนตัน ในราคาเอฟโอบีที่กิโลกรัมละ 63.56 บาท และหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการรับมอบสินค้าและส่งออกนอกราชอาณาจักร

ในอัตรา 3.30 บาท/กิโลกรัม เหลือเป็นราคาซื้อขายหน้าโกดังที่ราคา 60.26 บาท และยางแท่ง STR 20 จำนวน 3.2 หมื่นตัน ราคา เอฟโอบี ที่ 55.50 บาท/กิโลกรัม และหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการรับมอบสินค้าและส่งออกนอกราชอาณาจักร ในอัตรา 3.30 บาท/กิโลกรัม เหลือเป็นราคาซื้อขายหน้าโกดังที่ราคา 52.20 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้เดิมเป็นสัญญาเดียว แต่ล่าสุดจะมีการซื้อขายยางเก่า(2.08 แสนตัน) ฟุ้งยางใหม่(2 แสนตัน) จำเป็นที่จะต้องจำแนกออกเป็น 2 สัญญา โดยสัญญาเก่าจะสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายนที่จะถึงนี้ นั้นทางคณะกรรมการจะมีการปรับสัญญาใหม่โดยจะเสนอยื่นเงื่อนไขไปใหม่โดยให้บริษัทต้องชำระค่ายางทั้งหมด พร้อมขยายระยะเวลาการรับมอบให้เหมาะสม ซึ่งต่อไปก็เป็นเรื่องของทางเอกชนที่จะขยายออกจากโกดังไม่เกี่ยวกับองค์การสวนยาง(อ.ส.ย.) หรือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คู่สัญญาแล้ว ส่วนยางใหม่ จำนวน 2 แสนตันนั้นสัญญาส่งมอบจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2559 ยังคงสัญญาเดิมไว้

นายอนันต์กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพารา ณ วันที่ 8 กันยายน 2558

ราคาขาย ณ ตลาดกลางยางพารา อำเภอกหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ระดับ 42.90 บาท/กิโลกรัม และยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 45.01 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผู้รับซื้อยางในสต็อกเก่าของรัฐบาลต้องทำใจล่วงหน้ายอมรับราคา เนื่องจากที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการ ถูกสังคมโจมตีมาโดยตลอดว่าขายต่ำกว่าราคาตลาด แต่มาตรการนี้ราคาขายที่ซื้อในโครงการสูงกว่าราคาตลาด เรียกว่า วิน-วิน หากเบี่ยงสัญญาต้องชำระค่าเบี่ยงปรับ ตลอดจนชื่อเสียงที่บริษัทดังกล่าวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของจีน คาดจะได้ไม่คุ้มเสีย อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการส่งมอบยางที่มีความล่าช้า เพราะบางช่วงต้องการให้ราคาขายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ไม่ให้กระทบกับเกษตรกรในประเทศจึงได้ชะลอการส่งมอบ

ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า เป็นการเร่งรัดให้ทางไชน่า ไทหนาน รับดำเนินการตามสัญญาโดยเร็ว เพราะสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายนนี้ ไม่เช่นนั้นบริษัทจะต้องเสียค่าปรับในอัตรา 6.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ-ตัน-เดือน ปริมาณยางที่เหลือทั้งหมด ไม่คุ้มหากต้องเสียค่าปรับ แต่ก็ยอมรับว่าราคาขาย

ในตลาด ณ เวลานั้น ทำให้ผู้ซื้อเสียเปรียบ เพราะราคาในตลาดต่ำกว่าราคาซื้อขายตามสัญญา

สอดคล้องกับแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กล่าวว่า ราคาซื้อขายยางตามสัญญา ณ วันนี้สูงกว่าราคาตลาด เป็นธรรมดาของผู้ซื้ออาจจะลังเล แต่ก็ต้องปฏิบัติตามสัญญา ปัจจุบันทางไชน่า ไทหนาน ได้ส่งหนังสือมอบอำนาจให้ บจก.ไทหนานรับเบอร์กรุ๊ป (สิงคโปร์) มีอำนาจและรับผิดชอบในการร่วมมือทางธุรกิจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การสวนยาง (ปัจจุบันเป็น กยท.) สามารถเซ็นสัญญาในเอกสารสำคัญได้ และทาง บจก.ไทหนานรับเบอร์กรุ๊ป (สิงคโปร์) ได้มอบอำนาจให้ บจก. เอ็มที เซ็นเตอร์เทค มีอำนาจในการตรวจสอบและรับมอบผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการประสานงานกับรัฐบาลไทย

แหล่งข่าวเผยอีกว่า ในสัปดาห์นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแต่งตั้งมิสเตอร์เกษตร เพื่อดูแลสินค้ารายชนิด อาทิ นายอภิ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นมิสเตอร์ปาล์ม เป็นต้น ขณะที่นายสมชาย ชาญณรงค์

กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นมิสเตอร์ยางพารา ล่าสุด (4 ก.ย.) นายสมชาย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบ 7 ด้าน ภายใต้คณะกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

"สำหรับ 7 คณะอนุกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการซื้อขายในประเทศ 2. คณะอนุกรรมการด้านราคา 3. คณะทำงานติดตาม 16 มาตรการโครงการรัฐ 4. คณะอนุกรรมการศูนย์ปมเพาะการแปรรูปอุตสาหกรรมยาง 5. คณะทำงานธุรกิจร่วมเอกชน 6. คณะอนุกรรมการถิ่นกรองและติดตามการทวงคืนผืนป่า และ 7. คณะอนุกรรมการลดต้นทุน จะมีเกษตรกรและหน่วยงานข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะอนุ เพื่อให้การติดตามง่ายขึ้นและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวสั้นๆ ถึงแนวคิดของ พล.อ.ฉัตรชัย ที่จะตั้งมิสเตอร์รายสินค้าเกษตรว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะมีคนดูแลสินค้าเกษตรแต่ละ

รายการเป็นการเฉพาะ และทำให้การแก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้น คาดสัปดาห์นี้จะมีคำสั่งแต่งตั้ง 7 คณะอนุกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบออกมาอย่างเป็นทางการ

ขณะที่สินค้าเกษตรอื่นๆ ก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเช่นเดียวกับยางพารา นอกจากนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อชดเชยราคาขายที่เกษตรกรขายขาดทุนในขณะนี้ จะเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการประชุมครั้งต่อไป โดยจะนำ 7 คณะอนุฯ มาคัดเลือกเพื่อเข้าไปเป็นคณะทำงานเพื่อชดเชยราคาขาดทุนด้วย

นอกจากนี้จะยังเดินหน้า 16 มาตรการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ให้เดินหน้าต่อ รวมทั้งการบริหารกิจการร่วมค้ายางพารา ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ขณะที่หน่วยงานต่างๆ ที่จะนำเข้าไปใช้นั้น ได้รับการยืนยันแล้วว่าได้บรรจุแผนดำเนินงานไว้ในปีงบประมาณ 2559 แล้ว จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้บังคับด้วยกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิด เป็นต้น

รายชื่อโยกย้ายข้าราชการ กระทรวงเกษตรฯ 14 ตำแหน่ง

● คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติโยกย้ายข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง ดังนี้ นายวิมล จันทร์โรทัย รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมประมง นายสมชาย ชาญ

ราชการ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ (สศก.) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมการข้าว นายเลิศศักดิ์ ลิ้มตระกูล ไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ณรงค์กุล รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสมปอง อินทร์จันทร์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งครบวาระ 4 ปี ไปเป็นรองปลัดกระทรวง นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นรองปลัดกระทรวง นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง นายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวง นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ตรวจ

เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางดุจเดือน ศชนะาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายครั้งนี้ ตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานยังไม่มีกรรมการเสนอแต่งตั้งอย่างใด นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายอำนวย ปะติเส อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

'ฉัตรชัย'สั่ง2กรมทำแผนด่วน สร้างรายได้ชานารับภัยแล้ง

"ฉัตรชัย" สั่งกรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งแผนสร้างรายได้ให้เกษตรกรรับมือก่อนเข้าช่วงแล้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ หลังประเมินสถานการณ์น้ำฤดูแล้งน่าห่วง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับกรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตรว่า จากที่ได้รับฟังสรุปแผนงานโครงการของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร แล้วก็เชื่อมั่นว่าทั้งสองหน่วยงานมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แต่สิ่งที่ได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการคือ ทั้งสองหน่วยงานต้องเป็นแม่ข่ายหลักบูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งในและนอกกระทรวง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติให้ชัดเจน ถ้าฝนตกไม่เพียงพอที่จะเก็บกักเพื่อใช้ในแล้งหน้า จะมีทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างไร ไม่ใช่เพียงการประกาศว่าไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อจัดสรรเท่านั้น ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนภายในเดือนนี้ และแจ้งไปยังระดับพื้นที่ให้ถึงเกษตรกรตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่า ปริมาณฝนตกน้อยมาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 สิงหาคม 2558 มีปริมาณฝนรวม 827.8 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 17 จึงทำให้มี

น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนต่าง ๆ ในปริมาณน้อย โดยเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่ง ขณะนี้มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 34,959 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการกักเก็บทั้งหมด แต่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง 11,456 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณการกักเก็บทั้งหมด

อย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนปีที่ยังไม่ได้ทำ กรมชลประทานได้ประชาสัมพันธ์ให้เลื่อนการปลูกข้าวออกไปนั้น ขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ทำนาตามปกติแล้ว โดยได้กำหนดพื้นที่ทำนาปีในเขตชลประทานทั่วประเทศไว้ประมาณ 15.79 ล้านไร่ เกษตรกรได้ปลูกข้าวไปแล้ว 12.82 ล้านไร่ ยังไม่ได้ปลูก 2.97 ล้านไร่ และได้มีการเก็บเกี่ยวแล้ว 1.20 ล้านไร่ มีนาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา จำนวน 22,079 ไร่ สำหรับลุ่มเจ้าพระยานั้นกำหนดพื้นที่ทำนาปี 7.45 ล้านไร่ ปลูกไปแล้ว 5.35 ล้านไร่ ยังไม่ได้ปลูก 2.10 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 1.13 ล้านไร่ เสียหายจากภาวะภัยแล้ง 21,460 ไร่ ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วอย่าเพิ่งทำนาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำนาปีมีน้ำเพียงพอที่จะปลูกข้าว

ส่วนแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 นั้น ในพื้นที่ชลประทานที่มีแหล่งน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำเชิงเดียวให้คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ในแต่ละพื้นที่วางแผนการจัดสรรน้ำ

ตามศักยภาพน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าหลังจากสิ้นสุดฤดูฝน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีปริมาณน้ำที่ใช้งานได้รวมกันประมาณ 3,677 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยจะจัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จำนวน 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีน้ำเหลือเพียง 177 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และวางมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

สั่งงดทำนาปรังอีกรอบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เตรียมจัดทำแผนบูรณาการรับมือและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ก่อนสิ้นสุดฤดูแล้งในสิ้นเดือนพ.ย.นี้ หลังกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำน้อยจนอาจกระทบต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่ผลผลิตอาจลดลงกระทบการส่งออกและรายได้ของเกษตรกร ในการหารือจะสรุปสถานการณ์น้ำในเขื่อน พื้นที่เสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกร

เบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำในเขื่อนดังกล่าวจะไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจะหารือกันถึงแผนการรับมือภัยแล้งออกมาเป็นแพ็คเกจให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด

อยากชี้ให้เกษตรกรเห็นว่าเมื่อไม่ทำนาปรังแล้วจะทำอะไรได้ เช่น การปลูกพืชทนแล้ง ใช้น้ำน้อย การเลี้ยงสัตว์ หรือการสร้างงานอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.เพื่อจะประกาศเขตงดทำนาปรังตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. เป็นต้นไป หากเกษตรกรยังฝืนปลูกแล้วเสียหายรัฐบาลจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น

เดินหน้าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้บรรลุใน 6 เดือน



นพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรกซึ่งนอกจากจะได้รับทราบแผนงานโครงการสำคัญที่แต่ละหน่วย

งานดำเนินการแล้ว ยังได้มอบหมายภารกิจเร่งด่วนที่ต้องมีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อการแก้ไขปัญหภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ใน 4 ประเด็นหลัก

คือ 1. การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้เห็นผลชัดเจนให้ได้ ทั้งในด้านปัจจัยการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเข้มข้นภายในปีงบประมาณ 2560 ในทุกรายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ข้าว เป็นต้น

2. การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรจากปัจจุบันที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วนเพียงพอในการใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงเป้าหมายได้ทันที จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลเกษตรกรในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเกษตรกร เครื่องมือเครื่องจักรด้านการเกษตร โดยหากข้อมูลส่วนใดสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

อื่นที่มีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถนำมาเพิ่มเติมได้ทันที ส่วนใดที่ยังต้องการสำรวจเพิ่มเติมจะมีเกษตรกรอาสาสมัครไปดำเนินการสอบถามจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในส่วนของข้อมูลที่ต้องการรวมถึงแบบฟอร์มดำเนินการจะเร่งให้มีการสรุปนำมาเสนอภายใน 1 สัปดาห์

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการนำนโยบายจากรัฐบาล กระทรวง ไปปฏิบัติการในพื้นที่

และ 4. การส่งเสริมและผลักดันการ



เลี้ยงไก่ใช้ระบบปิดบนบ่อปลา



แบ่งพื้นที่ปลูกพืช

ใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยขยายผลจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแบบอย่าง ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายต้องเห็นผลที่ชัดเจนภายใน 6 เดือน

สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำคัญ ๆ อาทิ สถานการณ์น้ำและภัยแล้ง ได้สั่งการกรมชลประทาน และกรมฝนหลวง และการบินเกษตรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำก่อนถึงฤดูฝน และวางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการปลูก



เลี้ยงปลาในนาข้าว

พืชฤดูแล้ง ซึ่งยอมรับว่าสถานการณ์น้ำเก็บกักและปริมาณฝนที่ตกลงมา ประเมินเบื้องต้นว่าน่าเป็นห่วงโดยได้สั่งการให้กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำที่

เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากจะมีการประกาศลดทำนาปรังก็จำเป็นต้องมีแผนงานโครงการในการสร้างทางเลือกให้เกษตรกรที่หากไม่สามารถปลูกข้าวได้รัฐจะช่วยเหลืออย่างไร

โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ต้องเข้ามาร่วมกันดำเนินการ ส่วนประเด็นผลกระทบของชาวประมงในการกำหนดวันการทำประมงนั้น ได้มอบหมายให้กรมประมงประชุมหารือกับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อหามาตรการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว.

สั่งตั้งกก.ตรวจสอบสินค้าอาเซียน

เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. นายวิมล จันทร์โรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลทำให้เกิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มสมาชิกด้วยกันโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในด้านการค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรและความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทันเหตุการณ์ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรในระดับพื้นที่ได้มากขึ้น จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการค้าเงินงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการเกษตรและระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุม และดำเนินคดี รวมถึงการเร่งรัดตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต สร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลซึ่งการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชก่อนการนำเข้าส่งออกของประเทศไทย เป็นผลให้เกิดความสะดวกทางการค้าทั้งในประชาคมอาเซียนและเพิ่มการแข่งขันกับต่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพด้านตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

ตั้งพันธมิตรซื้อสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

● มกอช.ประสานโมเดิร์นเทรด-ตลาดสด ให้รับซื้อสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรรายย่อย หวังสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการรู้จักตรารับรองเครื่องหมายคิว (Q) สีเขียวถูกต้อง 10 นสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่นั้น มกอช.ได้เร่งประสานองค์กรและร่วมหารือกับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด อาทิ เดอะมอลล์, เซ็นทรัล, ฟู้ด รีเทลส์, บิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส, แม็คโคร และเบทาโกร รวมถึงผู้ประกอบการตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 20 แห่ง ให้รับทราบถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และฐาน

ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี ทั้งพืช ปลูกสัตว์ และประมง เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมี การติดต่อซื้อขายผลผลิตโดยตรงกับผู้จัดการพื้นที่ และมีตลาดรองรับผลผลิตที่มีปริมาณมากและต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน มกอช.ยังได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานจีเอพีและหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือเครื่องหมายคิว ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

ตรวจเข้ม : น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการระดับจังหวัดไป ตรวจสอบโกดังข้าวที่เก็บข้าวเกรดซี 1,๐8๑ แห่ง เพื่อตรวจสอบให้เกิดความ แน่ชัดว่า โกดังแต่ละแห่งจะสามารถใช้แนวทางการตรวจสอบแบบแยกคุณภาพ ข้าวที่ละกระสอบเพื่อขายตามคุณภาพข้าวได้หรือไม่ โดยกำหนดระยะเวลา การตรวจสอบ 30 วัน ก่อนที่จะนำมาเสนอที่ประชุม นบข.ต่อไป.

สั่งผู้ว่าฯ เช็กข้าวหน้า 30 วันก่อนขาย

นางสาวสุดิมา บุญยประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุม คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่าที่ประชุมได้พิจารณาแผนการระบายข้าวในสต็อก 13.5 ล้านตัน ตามมติเดิมที่ให้เร่งระบายข้าวเสื่อม หรือข้าวเกรด c รวม 4.6 ล้านตัน ในลักษณะ ยกกอง ยกคลัง แต่สังคมได้หวังตั้งว่าข้าวดังกล่าว มีข้าวเกรดอื่นปนอยู่ รวมทั้งอาจเสี่ยงการปลอมข้าวดีออกไปจำหน่าย ทำให้รัฐเสียประโยชน์

ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ และพบว่าหากจะมีการแยกคุณภาพข้าวทุกกระสอบเพื่อจำหน่ายมีความยากลำบากมากดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดไปพิจารณาสภาพข้าวแต่ละโกดังในพื้นที่ ว่าควรจะขายในลักษณะยกกองหรือแยกสภาพ และให้สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ศึกษาว่าการระบายแบบไหนที่คุ้มค่าที่สุดทั้งหมดนี้จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเพื่อรายงานให้ที่นบข. รับทราบ และพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

นายนิพนธ์ พิวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า โครงการรับซื้อข้าวแล้วเก็บในคลังขนาดใหญ่แบบนี้รัฐบาลไม่ควรทำอีกต่อไป เพราะ ทำให้รัฐบาลเสียประโยชน์มาก การขายข้าวแบบยกกองนั้นในความเห็นส่วนตัวถือว่าไม่คุ้มค่าอย่างยิ่ง โดยข้าวในสต็อกขณะนี้พบว่า มีข้าวดีหรือ a b อยู่ประมาณ 5.89 ล้านตัน เกรด c 4.6 ล้านตัน หากขายเพื่อเป็นพลังงานทั้งหมดจะทำให้ขาดทุนแน่แต่การ

คัดแยกจะต้องใช้เวลานานกว่า 7-8 ปี ในขณะที่ข้าวเหล่านี้ต้องเร่งจำหน่าย เพราะนับวันจะยิ่งเสื่อมคุณภาพการจับเก็บยิ่งนาน จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากต้นทุน กระสอบละ 90 บาท/ตัน/เดือน ในขณะที่เพิ่มเป็น 130 บาท/ตัน/เดือนแล้ว

อีกทั้งข้าวเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ หากปล่อยให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารจัดการ จะทำให้ไม่มีแรงที่จะดำเนินการ จึงจำเป็นต้องเร่งระบายให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้

ทั้งนี้การพิจารณาจำหน่ายข้าวในลักษณะคัดเกรดบริโภคพบว่าข้าวเกรด c หากขายเพื่อเป็นพลังงานจะขาดทุนต่ำกว่าแต่ข้าวเกรด c มีกว่า 25% ที่สามารถนำมาปรับปรุงเพื่อบริโภคได้ 50% ที่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ และเป็นพลังงาน 25% ซึ่งการระบายข้าวดังกล่าวในลักษณะขายทั่วไป หรือเอาไปทำอะไรก็ได้ นั้น พบว่าขาดทุนน้อยที่สุด รองลงมาคือ การขายเกรดเพื่อใช้ทำอาหารสัตว์ และเพื่อใช้พลังงานจะขาดทุนมากที่สุด

ดังนั้นการระบายข้าวแบบแยกประเภทจึงเป็นวิธีการที่ดีกว่าโดยข้าวเกรด c ที่มีประมาณ 1089 โกดังพบว่าเป็นข้าวหอมมะลิ ถึง 60% ปลายข้าว 30% ที่เหลือเป็นข้าวอื่น ดังนั้นการระบายข้าวเกรด c ที่เป็นข้าวหอมมะลิ จึงไม่ควรขายเพื่อเป็นพลังงาน ปลายข้าวสามารถขายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม แต่วิธีการขายแล้วแต่ว่าจะยกกองหรือแยกคุณภาพและการระบายข้าวทั้งหมด ควรจะเชิญเฉพาะบริษัทมหาชนเท่านั้น เพื่อให้ชัดเจนว่ามีการซื้อขายจริง

□ อ้อยฮาคาดก ๕

นายณราชิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า วันที่ 11 ก.ย.นี้ 4 ตัวแทน 4 องค์กร ชาวไร่อ้อย ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จะเข้าพบนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือถึงปัญหาราคาอ้อยขึ้นคั่งตันฤดูกาลผลิตปี 68/69 ที่คาดว่าจะตกต่ำสุดในรอบ 6-7 ปี จึงต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมหามาตรการรองรับไว้.

โรงสีสหกรณ์ขาดทุนอ่วม!

ข้าวเพื่อชุมชนของรัฐบาลคนแห่ซื้อ/โรงสีแย่งผลิต

โรงสีสหกรณ์ 632 แห่งโอตขาดทุนยับ หลังรัฐบาล “ประยุทธ์” สั่งผลิตข้าวถุงโครงการเพื่อชุมชน 2 หมื่นตัน จำหน่ายผ่านสหกรณ์ 149 แห่งทั่วประเทศ ต่ำกว่าราคาท้องตลาด 20% วงในเคยสหกรณ์ขายดี แจกสิ่งจูงใจเพียบ ด้านผู้จัดการสหกรณ์พืมาผาย เผยขาย 4.5 พันถุง 3 วันเกลี้ยง ร้องขอสิ่งใหม่อีก 30 ตัน ด้านสมาคมข้าวถุง เผยโครงการยังเหลือข้าวอีก 1.9 หมื่นตัน เตรียมสมาชิก 10 บริษัทจ่อคิวผลิตสนองนโยบาย

แหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่รัฐบาลได้อนุมัติให้นำข้าวสารในสต็อกจำนวน 2 หมื่นตันมาดำเนินการจัดทำข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 1 พันตันในเมืองต้น คิดเป็นปริมาณข้าวถุง 5 แสนถุงนั้น ประกอบด้วยข้าว 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ราคาถุงละ 30 บาท และข้าวเหนียว 10% ราคาถุงละ 50 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 นั้น ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำข้าวไปจำหน่ายจำนวน

149 แห่ง ล่าสุดได้รับการติดต่อจากกว่า 10 แห่งที่เข้าร่วมว่าต้องการข้าวถุงเพิ่ม เพราะขายดีมาก ขณะนี้กำลังรวบรวมปริมาณความต้องการส่งให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

“จากยอดขายทั้งหมด 5 แสนถุงนั้นตัดยอดการขาย 15% คิดเป็นปริมาณ 1.5 ล้านบาท ที่เป็นกำไรของสหกรณ์จำนวน 149 สหกรณ์ ใน 58 จังหวัด เป็นลักษณะของความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ส่วนที่เหลือประมาณ 10 ล้าน



บาท จะต้องให้สหกรณ์นำจ่ายคืนให้กับกรมการค้าภายในภายใน 3 เดือน โดยทางกรมได้แจ้งเลขที่บัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายได้จากการขายข้าวของสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์จะต้องนำเงินดังกล่าวนี้ไปต่อยอดธุรกิจด้วย ไม่ใช่ซื้อมาขายไป

อย่างเดียว เพราะ
จะผิดวัตถุประสงค์
ในการเข้าร่วม
โครงการ"

อย่างไรก็ดี
แหล่งข่าวกล่าวว่า
หลังจากที่ได้กระจาย
สินค้าให้กับสหกรณ์
เรียบร้อยแล้ว ได้มี
กลุ่มสหกรณ์โรงสี
ที่ผลิตข้าวถุงขาย
โดยมีเบอร์นด์ของ
ตัวเองมาต่อว่า ว่า
โครงการนี้ทำให้เสีย
ตลาด และทำให้

สหกรณ์โรงสีมีโอกาสขาดทุนสูง ในเรื่อง
นี้ทางกรมจะลงไปตรวจสอบโรงสีสหกรณ์
จำนวน 632 แห่งที่มาขึ้นทะเบียนกับกรม
(ข้อมูล ณ 7 ก.ค.58) ซึ่งหากมีผลกระทบ
คงต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงาน
ข้าวถุง ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็น

ประธานเพื่อชะลอการผลิตข้าวถุงที่เหลือ
1.9 หมื่นตัน

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร
นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการ
ข้าวถุงไทย กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์
ได้อนุมัตินำร่องผลิตข้าวโครงการเพื่อ
ชุมชนจำนวน 1 พันตัน ทางสมาคม
สมาคมจึงได้มีความเห็นร่วมกันให้จัดสรร
ข้าวปริมาณดังกล่าวให้กับบริษัท บางชื่อ
โรงสีไฟเจียมแจ้ง จำกัด ผู้ผลิตข้าวถุงตรา
หงษ์ทอง เป็นผู้ผลิตและส่งมอบข้าวถุง
ให้กับสหกรณ์ที่ยื่นความจำนงเข้าร่วม
โครงการก่อน เพราะยังเป็นจำนวนที่น้อย
ยังไม่คุ้มค่าในการดำเนินการ จากเดิม
ศาลากลางจะอนุมัติทีเดียวอนุมัติน้อยไม่
คุ้ม คาดการณ์มีมติคิดว่าจะอนุมัติทีเดียว
จำนวน 2 หมื่นตันโดยเตรียมสมาชิก 10
บริษัท จะแบ่งกันผลิตเฉลี่ย 2-2.5 พันตัน
อย่างไรก็ดีข้าวที่ผลิตเป็นข้าวคุณภาพดี
เป็นข้าวใหม่ ส่วนผลตอบแทนที่ภาค
เอกชนจะได้รับจะเป็นข้าวในสต็อกรัฐบาล
บวกค่าแรง ค่าแพ็คเกจ และอื่นๆ ซึ่ง
เอกชนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นคนละ
บริษัทกับที่รับจ้างผลิตข้าวถุงโครงการ
ถูกใจในอดีตที่มีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่

นางปาดเชษฐา บวขสันเทียะ ผู้
จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา เผยว่า ทางสหกรณ์ได้รับ
ข้าวถุงจากโครงการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน

ที่ผ่านมา เป็นข้าวเหนียว 1 พันถุง และ
ข้าวขาว 5% จำนวน 3.5 พันถุง รวม 4.5
พันถุง ขายเพียง 3 วันเกลี้ยง เพราะมีทั้ง
สมาชิกและคนทั่วไปเข้ามาซื้อหา ซึ่ง
ระหว่างการขายได้มีการหุงให้ทดลองชิม
ด้วย ล่าสุด (7 ก.ย.58) ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอสั่งซื้อเพิ่มจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์อีก จำนวน 30 ตัน คิดเป็นจำนวน
1.5 หมื่นถุง เพราะได้รับความสนใจ และ
ถูกกว่าราคาตลาดประมาณ 20% โดยข้าว
ขาว 5% (2 กก.) ราคาเพียง 30 บาท ขณะที่
ราคาขายทั่วไป กิโลกรัมละ 18-20 บาท
ส่วนข้าวเหนียวราคาเพียงถุงละ 50 บาท
ขณะที่ราคาขายทั่วไป กิโลกรัมละ 30 บาท
และถ้าเป็นข้าวตักขาย ราคาจะแพงขึ้น
ไปอีก

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติ
ให้นำข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจำนวน
2 หมื่นตัน มาดำเนินการจัดทำข้าวสาร
บรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม โดยมีข้อความ
ระบุด้านข้างถุงว่า "ข้าวโครงการเพื่อ
ชุมชน" เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของ
ผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่าย
ของรัฐในการเก็บสต็อกข้าว มีการ
วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
นี้ เป็นต้นไป

กรมหมอดินตอตอบโจทย์ปัญหาดิน 4 ภาค พัฒนาการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในภาพรวมงานของกรมพัฒนาที่ดินจะดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยกรมฯ จะเสาะแสวงหาปัญหาของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคว่ามีปัญหาเรื่องอะไร ตัวอย่างเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก มีธาตุอาหารต่ำ ฝนน้อย น้ำน้อย และที่สำคัญมีปัญหาดินเค็ม ใต้ดินมีเกลืออยู่ เมื่อฝนตกน้ำก็ชะล้างเกลือขึ้นมา โดยทางกรมฯ ได้นำวิทยากรของการพัฒนาที่ดินเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน ล้างดิน นำสารปรับปรุงบำรุงดินเข้าไปใส่ หากพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ดิน

เค็มได้ ส่วนภาคเหนือลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่สูงชัน มีภูเขาปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ทางกรมฯ จึงนำวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยการนำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายในพื้นที่ที่มีการถางป่า รวมถึงนำวิธีการพัฒนาที่ดินในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ นำการจัดระบบการอนุรักษ์ดินแบบต่างๆ เข้าไปส่งเสริมให้บริเวณที่มีความลาดชัน เพื่อที่จะให้การชะล้างพังทลายน้อยลง ส่วนปัญหาทางภาคใต้จะมีปัญหาดินดิน ดินพรุ ซึ่งเราคงได้ยื่นโครงการแก้มลิงดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้วิธีชั่งน้ำให้น้ำล้างกรดแล้วเอาน้ำออก เพื่อจะทำให้

ความเป็นกรดค่อยๆ หายไป

นอกจากนี้ ที่ผ่านมารวมพัฒนาที่ดินได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนงานวิชาการ ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ขอความร่วมมือ จำแนกประเภทที่ดิน จัดทำสำมะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินและกำหนดเขตที่ดินให้ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เกษตรกร ก็ยังมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่าง

ยั่งยืน ให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์น้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ดินทำการวิเคราะห์ดินเพื่อทราบศักยภาพและคุณสมบัติที่แท้จริงของดินแล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก

“อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนางานด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร อยู่ดีมีสุขในวิถีแห่งความพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นายเข้มแข็ง กล่าว



เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
พฤษภาคมที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558... ○ ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
นายดิเรก คนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์และ
เกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
วิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “สืบ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติด้วยพืชไร่วงศ์ถั่ว” ในปี พ.ศ. 2559 และการวางแผนการทำงาน
พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและ ร่วมกัน สอดคล้องกับการกิจใหม่ตามนโยบาย
พัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่ว แคนยอลองกรณ์ กรมทอง รัฐบาล โดยมี นายจิระศักดิ์ เงินแสง ผู้อำนวยการ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเยี่ยมชม การกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
นิทรรศการ โดยมีนายธงชัย ดั่งเปรมศรี ผู้ ให้การต้อนรับ ณ เดอะบรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน แอนด์ สปา จังหวัดระยอง... ○ นาย
พลังงาน กล่าวรายงาน... ○ การประชุมครั้ง สัตวแพทย์ไพโรจน์ เสงแสงชัย รองอธิบดี
นี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย กรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตาม
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานที่ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกี่ยวข้องกับพืชไร่วงศ์ถั่วและแลกเปลี่ยน อาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ความคิดเห็น ณ โรงแรมที่คการ์เด็นสปา ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 26 สิงหาคม
รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันก่อน... ○ นาย 2558 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ อำเภอเมือง
ปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริม จังหวัดสงขลา... ○
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ

“คิด ทางไทย”